



สรุปข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันที่สอง

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันที่สอง โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลิตเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 ในการพิจารณา เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว คือ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ทั้งนี้ ก่อนที่ประธานฯ จะอนุญาตให้สมาชิกฯ อภิปรายต่อ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง สรุปเวลาการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยระยะเวลาการอภิปรายที่ใช้ไปทั้งหมดในการพิจารณาในวันแรก 13 ชั่วโมง 13 นาที 16 วินาที แบ่งเป็น เวลาของคณะรัฐมนตรีและพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาล ได้เวลาจัดสรรเวลา 22 ชั่วโมง ซึ่งคณะรัฐมนตรี ใช้เวลาไป 2 ชั่วโมง 12 นาที 29 วินาที พรรคร่วมฝ่ายรัฐบาล ใช้เวลาไป 3 ชั่วโมง 53 นาที 33 วินาที คงเหลือเวลา แต่ละฝ่าย 15 ชั่วโมง 53 นาที 58 วินาที เวลาพรรคร่วมฝ่ายค้าน ได้เวลาจัดสรร 22 ชั่วโมง ซึ่งฝ่ายค้าน ใช้เวลาไป 6 ชั่วโมง 50 นาที 30 วินาที คงเหลือเวลา 15 ชั่วโมง 9 นาที 30 วินาที และเวลาประธาน ได้รับการจัดสรร 3 ชั่วโมง 30 นาที ใช้เวลาไป 16 นาที 44 วินาที คงเหลือเวลา 3 ชั่วโมง 13 นาที 16 วินาที ที่ประชุมรับทราบ

จากนั้น สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกต โดยสนับสนุน ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ นโยบายการจัดทำ งบประมาณของรัฐบาลมีกระบวนการอยู่ 4 ขั้นตอน คือ การนำเสนอของงบประมาณซึ่งผ่านการรับฟังความคิดเห็น และเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหาร โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อที่ประชุมแล้ว เมื่อวานนี้ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ 1 จากนั้นเป็นหน้าที่ของรัฐสภาในการพิจารณาว่างบประมาณที่รัฐบาล ได้จัดทำนั้นมีความถูกต้อง เหมาะสม หรือคุ้มค่าเพียงใด ซึ่งหากการจัดทำไม่เหมาะสมก็สามารถปรับปรุง แก้ไขได้ ขั้นตอนที่ 3 คือ กระบวนการบริหารงบประมาณโดยหลังจากที่รัฐสภาได้อนุมัติงบประมาณแล้ว ก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารคือรัฐบาลและหน่วยงานที่รับงบประมาณที่จะต้องนำงบประมาณไปดำเนินการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติงบประมาณฯ และเป็นไปตามหน้าที่ภารกิจของแต่ละหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรที่จะบริหารให้ถูกต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามกฎหมาย และในขั้นตอนที่ 4 หลังจากทีหน่วยรับงบประมาณได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติงบประมาณฯ แล้ว รัฐสภาจะต้องดำเนินการ ติดตามตรวจสอบตามกระบวนการของรัฐสภา ไม่ว่าจะเป็น คณะกรรมการต่าง ๆ หน่วยงานองค์กรอิสระ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระบวนการของศาลที่จะพิจารณาว่าเรื่องใดที่ได้รับงบประมาณไปแล้วไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติงบประมาณ ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 144 มีบทบัญญัติ

ที่เกี่ยวข้องกับการจำกัดการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการแปรรูปหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณของ
นักรการเมือง จึงจะเห็นได้ว่าการจัดทำงบประมาณนั้นทางหน่วยงานจัดทำงบประมาณจะรับฟังความคิดเห็นจาก
ส่วนราชการและพี่น้องประชาชนผ่านทางช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งความเห็นของสภาที่จะผ่านไป
ทางคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังนั้น การอภิปรายว่างบประมาณที่ทางฝ่ายบริหารได้จัดทำนั้นมีความถูกต้อง
เหมาะสมหรือไม่เพียงใดก็ต้องพิจารณาที่เนื้อหาสาระของการจัดทำงบประมาณ โดยพิจารณาถึงนโยบาย
การจัดทำงบประมาณซึ่งจากการแถลงนโยบายการจัดทำงบประมาณของนายกรัฐมนตรี แสดงให้เห็นว่ารัฐบาล
มีความมุ่งหวังให้ประเทศไทยได้รับการพัฒนาและฟื้นฟูจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19) ในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์ ความมั่นคง สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
เน้นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนให้การดูแลและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส เช่น
กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก เป็นต้น ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือโดยสวัสดิการภาครัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
ซึ่งหน่วยที่รับงบประมาณจำเป็นจะต้องนำเอางบประมาณที่รัฐบาลได้จัดสรรไปใช้เพื่อประโยชน์
ในการบริหารราชการแผ่นดินและเป็นเครื่องมือในการพัฒนาดูแลพี่น้องประชาชนตามนโยบาย
การจัดงบประมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนภูมิภาคนั้นจะมีงบประมาณที่ลงไปสู่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ทำให้พี่น้องประชาชนมีความหวังว่างบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรนี้จะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีพ
ช่วงที่มีการฟื้นฟูสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งเห็นว่าควรส่งเสริมและเพิ่มเติมงบประมาณในส่วนของการพัฒนา
ชุมชน เพื่อให้งบประมาณลงไปถึงพี่น้องประชาชนในระดับรากหญ้า

นอกจากนี้ ยังเห็นด้วยกับการจัดสรรงบประมาณปี 2566 ที่รัฐบาลได้ตั้งไว้จำนวน
3,185,000 ล้านบาท เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณมีงบประมาณรายจ่ายเพียงพอในการขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและนางบประมาณที่ได้รับไปใช้อย่างคุ้มค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ แม้ว่าปีที่ผ่านมาจะต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 และสงครามรัสเซีย - ยูเครน
ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกแต่รัฐบาลก็สามารถบริหารจัดการจนผ่านพ้นมาได้ และเมื่อเทียบกับหลายประเทศ
ทั่วโลกแล้วถือว่าประเทศไทยยังโชคดีกว่าหลายประเทศ อย่างไรก็ตาม ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
โดยจัดสรรงบประมาณให้สามารถแก้ไขแต่ละพื้นที่และแต่ละจังหวัดได้อย่างทั่วถึง และการจัดสรรงบจังหวัด
ควรให้จังหวัดบริหารจัดการกันเอง อีกทั้งงบบางโครงการจัดไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ ส่วนการจัดสรร
งบประมาณเรื่องน้ำนั้น ขอให้รัฐบาลเน้นเรื่องน้ำบาดาลให้มากเพราะประเทศไทยใช้น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภค
บริโภค แต่รัฐบาลจัดสรรงบมาน้อยมากและไม่เพียงพอ และเสนอให้สภาให้ความสำคัญในเรื่องการเบิกจ่าย
โดยเฉพาะการประชุมคณะอนุกรรมการ ที่ควรห้ามเบิกอาหารซ้ำซ้อนเพราะหากเบิกทุกคณะจะสูญเสียบ
งบประมาณเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ สมาชิกฯ ได้อภิปรายถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังคงมีงบประมาณพิเศษ
อย่างต่อเนื่องเพราะเป็นเรื่องของความมั่นคงในทุกด้าน ไม่เฉพาะความมั่นคงด้านการทหาร แต่ยังเป็น
เรื่องของความมั่นคงด้านกายภาพ ความมั่นคงของมนุษย์ ความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยงบประมาณ
ยังคงมากอยู่แม้ว่าจำนวนตัวเลขจะแสดงให้เห็นว่ามีการลดงบประมาณทุกปี ซึ่งในปี 2566 แผนงาน
บูรณาการงบประมาณจังหวัดชายแดนภาคใต้ 6,251 ล้านบาท และอีก 22,896 ล้านบาท เป็นของกระทรวง
ทบวง กรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมงบประมาณจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปี 2566 คือ 29,147 ล้านบาท
หากรวม 20 ปี ตั้งแต่ปี 2547 คือ 5.1 แสนล้านบาท คือประมาณ 10,000 - 30,000 ล้านบาทต่อปี
ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา แต่ที่ผ่านมายังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพเลย ทั้งนี้ ตัวชี้วัดแผนบูรณาการ
จังหวัดชายแดนใต้ด้านการพัฒนา มีข้อที่กำหนดว่า จำนวนครัวเรือนยากจนในพื้นที่ลดลง 1,000 ครัวเรือน
ซึ่งตามเอกสารการวิเคราะห์งบประมาณและความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ของสำนักงานงบประมาณของรัฐสภา ระบุว่า

ผลการจัดสรรงบประมาณทำให้ระยะห่างของความเหลื่อมล้ำระหว่างจังหวัดรวยและจังหวัดจนห่างกันมาก ความเติบโตที่แตกต่างหากย้อนไปดูตัวเลขงบประมาณ 15 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าโครงสร้างงบประมาณไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงโดยงบประมาณส่วนใหญ่ยังกระจุกในพื้นที่ส่วนกลาง สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีการจัดสรรงบประมาณแบบรวมศูนย์กระจุกตัวซึ่งเป็นสาเหตุของความเหลื่อมล้ำด้านสังคม โดยจังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดที่จนที่สุดในภาคใต้ รองลงมาคือ นราธิวาส ระนอง ยะลา และพัทลุง และจังหวัดปทุมธานียังเป็นจังหวัดที่งบประมาณต่อหัวอยู่ในระดับที่ต่ำมากจึงต้องการให้งบประมาณทุกส่วนสามารถตอบโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้แม้จะเป็นงบประมาณของกระทรวงหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืองบประมาณบูรณาการทั้งหมด สำหรับแผนงานบูรณาการการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด งบประมาณกว่า 4,188 ล้านบาท แบ่งออกเป็น ด้านการปราบปราม 1,631 ล้านบาท ด้านการป้องกัน 1,405 ล้านบาท ด้านการบำบัดรักษา 1,150 ล้านบาท โดยแผนบูรณาการในเรื่องนี้ลดลงกว่าปีที่แล้วร้อยละ 1.63 จึงเห็นว่างบประมาณที่ใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ควรลดลงไปกว่าเดิม และควรให้ความสำคัญกับด้านการป้องกันมากกว่านี้ โดยเริ่มจากเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่ดีและมีการพัฒนาทักษะสมองซึ่งจะเป็นการพัฒนาในเชิงคุณภาพ อย่างไรก็ตาม ต้องขอบคุณนายกรัฐมนตรีนครินทร์ได้ให้ความสำคัญกับเด็กและการป้องกันยาเสพติด และหวังว่าในปีงบประมาณ 2567 จะมีการตั้งงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนเรื่องเด็กกับการพัฒนาทักษะสมองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งในเรื่องของการเชื่อมโยงบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่รับการสะท้อนปัญหาจากประชาชน ผ่านการหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีการตั้งกระทู้ มีข้อเสนอ และข้อสังเกตจากคณะกรรมการต่าง ๆ จึงต้องการให้สำนักงานงบประมาณและกระทรวงที่เกี่ยวข้องสรุปประเด็นต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงกับการจัดทำงบประมาณในแต่ละปี สำหรับกระทรวงสาธารณสุขนั้นได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 โดยผลงานในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้รับการชื่นชมจากองค์การอนามัยโลกและประเทศไทยยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นประเทศนำร่องในการทบทวนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินสุขภาพถ้วนหน้าซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ขอรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้และขอฝากไปยังคณะกรรมการที่กำลังจะตั้งขึ้นให้รับข้อสังเกตต่าง ๆ ที่สมาชิกฯ ได้อภิปรายไปพิจารณาด้วย

สมาชิกฯ อภิปรายไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ วันนี้เป็นวันแรกที่ประเทศไทยประกาศเปิดประเทศเต็มรูปแบบเป็นสัญญาณเปิดเศรษฐกิจ ดังนั้น ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะต้องเตรียมไว้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด-19 แต่หลังจากที่ได้ศึกษารายละเอียดในพระราชบัญญัติแล้วเห็นว่านอกจากจะไม่ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วยังเป็นการจัดทำงบประมาณที่ซุกตูดประชาชนโดยออกแบบมาเพื่อหารายได้เข้ารัฐด้วยการขูดเลือดขูดเนื้อประชาชน ข้ำเติมประชาชนที่ลำบากจากวิกฤตโควิด-19 และเห็นว่าการจัดทำงบประมาณดังกล่าวเป็นการจัดทำงบประมาณในลักษณะของการขาดดุลงบประมาณต่อเนื่อง นับตั้งแต่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยเป็นการบริหารงบประมาณที่ไร้ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2565 โดยปี 2565 ขาดดุลอยู่ที่ 700,000 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 4.04 ต่อ GDP ในปี 2566 ขาดดุลงบประมาณ 695,000 ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ 3.9 ต่อ GDP โดยสรุปตัวเลขการขาดดุลงบประมาณในแต่ละปีจะเห็นได้ว่ารัฐบาลตกอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่ เศรษฐกิจตกต่ำ และไม่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งออก การท่องเที่ยว การบริโภคภายในที่ประชาชนขาดกำลังซื้อเนื่องจากตกงาน ถูกเลิกจ้างงาน ไม่มีการลงทุนของภาคเอกชน การลงทุนภาครัฐก็ติดขัดในเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้าซึ่งจากรายงานของกรมบัญชีกลางพบว่า การเบิกจ่ายงบประมาณในปี 2565

ใน 5 เดือนแรกนั้นต่ำกว่าเป้าหมาย ส่งผลกระทบต่อเม็ดเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจและจะกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ซึ่งเป็นรายได้และภาษีของประชาชนที่ต่ำกว่าเป้าหมาย โดยปัจจุบันระดับการขาดดุลงบประมาณเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2 - 3 ต่อ GDP และจะขยับเป็นร้อยละ 4 ต่อ GDP ในปีงบประมาณ 2565 และปี 2566 โดยตัวเลขการขาดทุนงบประมาณทั้ง 2 ปีนี้มีลักษณะใกล้เคียงกันคือเป็นการจัดงบประมาณในลักษณะของการแก้ใ้เกี่ยวเพราะทำตัวเลขดูเสมือนว่ารัฐบาลจัดทำตัวเลขการขาดดุลงบประมาณน้อยลงประมาณ 5,000 ล้านบาท นอกจากนี้ รัฐบาลยังออกพระราชกำหนดในการกู้เงินอีก 2 ฉบับ วงเงิน 1 ล้านล้านบาท ในปี 2563 และอีก 5 แสนล้านบาท ในปี 2564 ส่งผลให้หนี้สาธารณะของประเทศสูงขึ้นถึงร้อยละ 62.76 ต่อ GDP ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ในรอบ 15 ปี แม้ตัวเลขหนี้สาธารณะในปัจจุบันยังไม่เกินกรอบวินัยการเงินการคลังเพราะมีการแก้ไขเพดานหนี้ใหม่โดยคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐตามมาตรา 10 ของกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังที่มีนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้แก้ไขเพดานหนี้สาธารณะใหม่จากไม่เกินร้อยละ 60 ต่อ GDP ขยายไปถึงร้อยละ 70 ต่อ GDP เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 โดยที่นายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลัง เป็นการกำหนดสัดส่วนที่เป็นสาระสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการจัดทำงบประมาณในปีต่อ ๆ มา ได้แก่ 1. การแก้ไขสัดส่วนของงบกลางโดยรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจากเดิมที่กำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 3.5 ของงบประมาณ เปลี่ยนเป็นไม่เกินร้อยละ 7.5 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี แสดงให้เห็นว่างบกลางจะมากขึ้นเป็น 2 เท่าทันที 2. การแก้ไขสัดส่วนการชำระคืนเงินต้น จากเดิมในกฎหมายเดิมตั้งไว้ในการชำระไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.5 ของงบประมาณ โดยแก้ไขใหม่ให้ไม่น้อยกว่า 1.5 คือเป็นการต้องการจ่ายหนี้ให้น้อยลงซึ่งดูเสมือนว่าวิธีการดังกล่าวนี้จะเป็นผลดีต่อรัฐบาลเพราะจะมีเงินในการใช้จ่ายงบประมาณมากขึ้นแต่ในข้อเท็จจริงตรงกันข้ามเพราะนี่คือการทำลายความน่าเชื่อถือและความมั่นคงทางการคลังของรัฐบาลและของประเทศ ส่งผลให้เกิดหนี้สาธารณะเพิ่มสูงขึ้นและยังเป็นภาระของประชาชนในอนาคต จะนำไปสู่ความหายนะทางการคลังของประเทศในระยะยาวทำให้เครดิตของประเทศขาดความน่าเชื่อถือ และเห็นว่าการจัดทำงบประมาณปี 2566 ยังไม่มีความแตกต่างจากปีที่ผ่านมามากนัก โดยยอดงบประมาณรายจ่าย 3.185 ล้านล้านบาท มาจากเป้าหมายของการจัดเก็บรายได้ อยู่ที่ 2.49 ล้านล้านบาท เป็นการกู้เงินชดเชยการขาดดุลงบประมาณอยู่ 695,000 ล้านบาท ซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวเลขการขาดดุลงบประมาณเปรียบเทียบกับปี 2565 อยู่ 5,000 ล้านบาทนั้น เป็นการลดให้ดูเสมือนว่ารัฐบาลได้จัดงบประมาณขาดทุนน้อยลงเท่านั้น ทั้ง ๆ ที่เพดานในการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณของปี 2566 สามารถขยับได้ไปถึง 717,000 ล้านบาท เพราะการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณนั้นเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ มาตรา 21 ที่ระบุไว้ว่า การกู้เงินชดเชยการขาดดุลงบประมาณนั้นสามารถกระทำได้โดยอำนาจของกระทรวงการคลังคือกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 20 และไม่เกินร้อยละ 80 ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สำหรับชำระคืนเงินกู้ของรัฐบาล ดังนั้น เพดานของปี 2566 อยู่ที่ 717,000 ล้านบาทแต่รัฐบาลตั้งต่ำกว่าเป้าหมาย ทั้งนี้ การจัดทำงบประมาณนั้นมีวิธีการจัดทำงบประมาณอยู่ 3 รูปแบบ คือ 1. การทำงานงบประมาณขาดดุล 2. การทำงานงบประมาณเกินดุล และ 3. การทำงานงบประมาณสมดุล ซึ่งการที่รัฐบาลเลือกวิธีการจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลนั้นแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลต้องมีความมั่นใจว่าจะมีขีดความสามารถในการหารายได้นำมาใช้จ่ายในงบประมาณแผ่นดิน ดังนั้น การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณจะต้องเป็นการนำเงินมาเพื่อใช้จ่ายให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและก่อให้เกิดการหมุนเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจในภาพรวม รัฐบาลจะได้รับประโยชน์จากการจัดเก็บภาษี ทั้งภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อมซึ่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน แต่ 8 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กลับใช้เงินแบบสุรุ่ยสุร่าย อาทิ การจัดทำงบประมาณ

ด้านความมั่นคงในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์อาจไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับยุคสมัยและบริบทของสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงไปแล้ว และรายจ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจยิ่งจะเพิ่มภาระให้กับประเทศ และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดของงบประมาณจะเห็นได้ว่ายังมีแผนในการจัดซื้ออาวุธในระยะยาวอีกเป็นจำนวนมากรวมแล้วประมาณ 4.5 แสนล้านบาทในระยะเวลา 10 ปีข้างหน้า และเมื่อถึงเวลานั้นสิ่งเหล่านี้อาจล้าสมัยไปแล้วเพราะเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างกะทันหันและรวดเร็ว ในส่วนของงบประมาณการที่มีมากถึง 218,477 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.86 ของงบประมาณรายจ่าย ถูกซ่อนไว้ในกระทรวงและถูกนำมาใช้อย่างไร้ประสิทธิภาพและไม่มีความเหมาะสมเนื่องจากไม่สามารถวัดความสำเร็จให้ชัดเจนในเนื้อหาสาระของแต่ละโครงการได้ ทำให้การทำงานแบบบูรณาการเป็นเพียงรูปแบบที่ขาดการบูรณาการอย่างแท้จริง สำหรับงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนนั้นแม้จะมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 21.8 ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของงบประมาณแล้วพบว่า งบลงทุนที่แท้จริงนั้นมีเพียงร้อยละ 15.46 เท่านั้น ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าความเป็นจริง โดยงบประมาณส่วนนี้ควรได้รับการจัดสรรในส่วนที่มากขึ้นและควรมุ่งไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันของประเทศและทำให้เกิดสร้างงานเพื่อเกิดการกระตุ้นการใช้จ่ายเงินและเพิ่มอำนาจซื้อภายในประเทศในระบบเศรษฐกิจ จึงเห็นว่าการจัดทำงบประมาณในครั้งนี้ไม่มีความเหมาะสมและไม่สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบันแม้ว่าการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 2566 จะสามารถกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณได้ถึง 717,000 ล้านบาทก็ตาม แต่ปัญหาที่ตามมาคือการประมาณการรายรับของรัฐบาลว่าจะสามารถจัดเก็บงบประมาณภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมายได้หรือไม่ โดยจะเห็นได้ว่าตัวเลขของการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลตั้งแต่ปี 2558 ถึงปี 2565 ตัวเลขการจัดเก็บรายได้ต่ำกว่าประมาณการทุกปีและหนักที่สุดในปี 2563 จัดเก็บรายได้ต่ำกว่าประมาณการ 340,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นที่มาของการกู้เงินชดเชยรายได้ในส่วนที่ขาดทำให้รัฐบาลต้องกู้เงินเกินกรอบวงเงินที่ขออนุมัติจากสภา รัฐบาลใช้กลไกการกู้เงินโดยอาศัยอำนาจของกระทรวงการคลังกู้เงินนำมาชดเชยรายจ่ายที่สูงกว่ารายรับทำให้เป็นภาระของงบประมาณที่ต้องตั้งจ่ายคืนเงินส่วนนั้นในปีงบประมาณถัดไปคือการตั้งจ่ายคืนรายการชดใช้เงินทุนสำรองจ่ายและจะมีผลต่อการจัดทำงบประมาณรายจ่ายในปีต่อ ๆ ไปเช่นกัน ทำให้เกิดการสะสมหนี้สาธารณะที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี เห็นได้ว่างบประมาณปี 2566 รายการเหล่านี้ไม่มี โดยเฉพาะรายการชดใช้เงินคงคลังและรายการชดใช้เงินทุนสำรองจ่ายแต่หากการประมาณการการจัดเก็บรายได้ในปี 2566 ต่ำกว่าเป้าหมายเมื่อใด รัฐบาลขาดสภาพคล่องและขาดกระแสเงินสดในมือเมื่อใด รัฐบาลต้องใช้อำนาจตามวิธีการพระราชบัญญัติงบประมาณฯ ที่สามารถกู้เงินสำรองจ่ายฉุกเฉินได้อีกก้อนหนึ่งวงเงิน 50,000 ล้านบาท ซึ่งเงินจำนวนนี้จะถูกจัดงบประมาณจ่ายคืนในปีถัดไปซึ่งจะกระทบต่อการจัดทำงบประมาณในปีต่อ ๆ ไปเช่นกัน หากให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ผ่านทุกอย่างจะวนเวียนซ้ำซากเช่นนี้ทุกปีและไม่เห็นอนาคตของประเทศ

ฐานะทางการคลังของรัฐบาลนั้นต้องพิจารณาใน 2 มิติ คือ มิติรายรับและมิติรายจ่าย ซึ่งจะเห็นได้ว่าประมาณการจัดเก็บรายได้ใน 5 เดือนแรกของปี 2565 ได้ตั้งเป้าไว้ที่ 1,095,000 ล้านบาท แต่เก็บได้จริงเพียง 917,000 ล้านบาทเท่านั้น ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ โดยนับตั้งแต่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้ามาบริหารประเทศ การบริหารงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปีของไทยต้องใช้วิธีการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณที่มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปีเพราะการประมาณการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย การจัดทำงบประมาณครั้งนี้รัฐบาลมองสถานการณ์ไม่ขาดหรือไม่ทันต่อสถานการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลง โดยขณะนี้เกิดวิกฤตที่เกิดขึ้นทั่วโลกคือวิกฤตทางด้านอาหารของโลกที่เรียกว่า Global Food Crisis องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ได้เปิดเผยข้อมูลให้เห็นถึงวิกฤตราคา

อาหารโลกที่แพงขึ้นทั่วโลก ในรายงานดังกล่าวมีการระบุว่าดัชนีราคาอาหารซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดการเปลี่ยนแปลงรายการอาหารสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลกมีราคาสูงขึ้นในรอบ 10 ปี สาเหตุของวิกฤตอาหารโลกครั้งนี้เป็นผลมาจากสงครามรัสเซียและยูเครนเนื่องจากทั้ง 2 ประเทศเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อนำไปประกอบอาหารรายใหญ่ของโลก การสู้รบในพื้นที่การเพาะปลูกถูกทำลายไม่สามารถทำการเกษตรได้ ส่งผลให้วัตถุดิบทางด้านอาหารขาดแคลนและมีราคาแพงขึ้นนำไปสู่ความไม่มั่นคงทางด้านอาหาร หลายประเทศในโลกห้ามการส่งออกแล้วเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับคนในประเทศของตน เหตุผลนี้ส่งผลให้ปัญหาการขาดแคลนทางด้านอาหาร ไม่ว่าจะเป็น ผลผลิตทางการเกษตร และวัตถุดิบในการเกษตรมีราคาสูงขึ้น โดยสอบถามว่ารัฐบาลจะรับมือในเรื่องนี้อย่างไร และเตรียมรับมือกับสถานการณ์นี้หรือไม่ จะฉกฉวยโอกาสที่ประเทศไทยได้เปรียบในเชิงภูมิศาสตร์ที่ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม คนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นเกษตรกร แต่ยังไม่เห็นว่ารัฐบาลจะสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรไทยและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศอย่างไร อีกทั้งในปีที่รัฐบาลประกาศให้เป็นปีแห่งการแก้หนี้ในครัวเรือนของรัฐบาลเพราะหนี้ครัวเรือนของไทยจะกลายเป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่ของเศรษฐกิจไทยเรามีหนี้ครัวเรือนอยู่ที่ 14.34 ล้านล้านบาท โดยคนไทยเริ่มเป็นหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อย กลุ่มที่เป็นหนี้มากที่สุดคือกลุ่มคนที่อยู่ในวัยทำงานอายุประมาณ 25 - 35 ปี ส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่เกิดจากสินเชื่อที่ซื้อเพื่อการอุปโภคบริโภค สินเชื่อบัตรเครดิต โดยเฉพาะบัตรเครดิตที่มีการส่งเสริมการขายในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการบริโภคเกินตัว เมื่อเกิดผลกระทบด้านรายได้ที่เกิดจากการถูกปิดกิจการ การถูกเลิกจ้างงานเพราะวิกฤตโควิด-19 ทำให้ไม่มีรายได้ในการผ่อนชำระ ทั้งค่าบ้าน ค่ารถ ค่าบัตรเครดิต และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จึงทำให้เกิดภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว และยังมีภาระประเมินอีกว่าหนี้ครัวเรือนของไทยสิ้นปี 2565 จะมีแนวโน้มสูงขึ้นถึงร้อยละ 90 - 92 ต่อ GDP โดย GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศนั้นอยู่ที่ 16 ล้านล้านบาท แต่เรามีหนี้สินทั้งสิ้น 14 ล้านล้านบาท ดังนั้น เราหารายได้มาเกือบทั้งชีวิตก็ต้องมาจ่ายหนี้จนไม่เหลือเงินในการใช้จ่ายใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเลย

สำหรับกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ใช้เงินประมาณ 4 - 5 แสนล้านบาท โดยร้อยละ 80 ของกระทรวงศึกษาธิการ ใช้กับงบบุคลากร เหลืออยู่ประมาณ 9,775 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบพัฒนา และร้อยละ 90 เป็นงบค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งไม่ถึงมือครู โดยครูยังต้องใช้จ่ายเงินตนเองทำกิจกรรมการเรียนการสอน ส่วนการทำโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ใช้เงิน 4,954 ล้านบาทนั้น ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 54 เพราะรัฐบาลต้องจัดการศึกษาให้กับประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีคุณภาพ และทั่วถึง ดังนั้น การจัดตั้งโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลนั้นหมายความว่าโรงเรียนอื่นไม่มีคุณภาพใช้หรือไม่ และเห็นว่านายกรัฐมนตรีทำลายวิชาชีพครูทำลายโรงเรียนขนาดเล็ก ไม่จัดงบประมาณให้ และไม่ส่งผู้บริหารไปบริหาร โดย 15,000 โรงเรียนกำลังจะถูกทำลายโดยการยุบโรงเรียน ทั้งนี้ การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ หากระบบการศึกษาล้มเหลวแล้วจะสร้างชาติได้อย่างไร ดังนั้น จึงควรปรับปรุงงบประมาณของกระทรวงศึกษาฯ และกระบวนการปฏิรูปการศึกษา อย่าเพียงแต่ใช้งบประมาณเพื่อสร้างแต่อาคารเท่านั้นแต่ควรจัดซื้ออุปกรณ์การสอนให้กับครูด้วย โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกระทรวงที่ถูกตัดงบประมาณปี 2566 มากที่สุด ประมาณ 7,800 ล้านบาท แต่กระทรวงกลาโหมและกระทรวงสาธารณสุข ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่ม ซึ่งในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มนั้นสมาชิกฯ ไม่พอใจ และยอมรับว่าบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ปฏิบัติภาระงานจากวิกฤตโควิด-19 ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า จากนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ ที่ว่าเรียนจบปริญญาตรีรับเงินเดือน 20,000 บาท นั้น ไม่มีอยู่จริง เพราะครูที่ชาวบ้าน

จ้างมาสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก รับเงินเดือน ๆ ละ 3,000 – 4,000 บาทเท่านั้น และครูแต่ละคนก็เรียนจบปริญญาตรีทั้งหมด จึงสอบถามว่าเหตุใดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไม่ดูแลเด็กนักเรียน ไม่ดูแลครู และโรงเรียนขนาดเล็ก อีกทั้งในร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ที่กำลังพิจารณาในชั้นกรรมาธิการนั้น มีมาตราหนึ่งกำหนดไว้ว่า ครูต้องสอนอย่างเดียว ครูจะทำหน้าที่อย่างอื่นไม่ได้ และในโรงเรียนต้องมีเจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน และหากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ผ่านจะทำอย่างไร เมื่อกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้ตั้งงบประมาณปี 2566 ไว้ จะมีเงินที่ไหนมาจ้างคนกลุ่มนี้ และไม่เห็นด้วยกับการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงกลาโหมที่แม้จะปรับลดงบประมาณลงแล้ว แต่ยังเป็นกระทรวงที่ได้รับงบประมาณติดอันดับ 1 ใน 5 ทั้งนี้ ตามวิสัยทัศน์กระทรวงกลาโหมกำหนดว่าเพื่อให้มีศักยภาพทางทหารเท่าเทียมในภูมิภาคและป้องกันภัยคุกคาม พร้อมทั้งตั้งงบประมาณกว่า 3,000 ล้านบาท เพื่อป้องกันภัยคุกคาม โดยสมาชิกฯ เห็นว่าปัจจุบันไม่มีภัยคุกคามแล้ว สำหรับโครงการเสริมสร้างยุทธโศปกรณ์กว่า 5,000 ล้านบาท ทั้งของกองทัพบก มูลค่ากว่า 5,128 ล้านบาท กองทัพเรือ มีโครงการเป็นงบผูกพัน ปี 2566 - 2568 รวม 3 โครงการ มูลค่ารวม 2,504 ล้านบาท กองทัพอากาศ มีโครงการผูกพัน ปี 2566 - 2569 รวม 2 โครงการ มูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่หลงยุค โดยควรจัดลำดับความสำคัญโดยคำนึงถึงประชาชนก่อน ทั้งนี้ ในปี 2565 กองทัพเรือ ได้เสนอการจัดซื้ออากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง (MALE UAV) กำหนดวงเงินจัดซื้อ จำนวน 4,070 ล้านบาท โดยกำหนดที่โออาร์ ชัดเจนว่า มีอากาศยาน 3 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง อาทิระบบอาวุธ และสถานีควบคุม (Ground Control) แต่ภายหลังทราบว่า การจัดซื้อดังกล่าวมีเพียงตัวอากาศยานและระบบควบคุมไม่ติดอาวุธ โดยหากอากาศยานไม่ติดอาวุธก็จะเป็นปัญหาทำให้ไม่สามารถสู้รบได้

ในส่วนของงบตำรวจในปีนี้ได้รับการจัดสรร 1.15 แสนล้านบาท แต่ร้อยละ 70 เป็นงบบุคลากรหรือเงินเดือน อีกร้อยละ 20 เป็นงบสร้างกับซื้อ ทั้งสร้างแพลตฟอร์ม สร้างโรงพัก เหลือเพียงร้อยละ 10 ที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนและการบังคับใช้กฎหมาย อีกทั้งงบปฏิรูปตำรวจ 3,000 กว่าล้านบาท เป็นงบที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งไม่ได้เป็นการพัฒนาระบบงานปฏิรูปตำรวจแต่อย่างใด ส่วนการทำงานของตำรวจที่ล่าช้าทุกวันนี้เกิดจากตำรวจต้องแบกภาระงานที่ไม่ใช่งานของตำรวจ โดยหัวใจของงานตำรวจคืองานสอบสวน แต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ออกคำสั่ง 7/2559 ตัดแท้งความก้าวหน้าพนักงานสอบสวนออกไปจนหมด ทั้งที่พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 กำหนดให้พนักงานสอบสวนไม่ต้องผ่านการประเมินและเลื่อนระดับได้เลย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ เพราะพนักงานสอบสวนมีแรงกดดันสูง แต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ กลับยกเลิก ทำให้ทุกวันนี้มีแต่คนอยากออก ไม่มีคนอยากเข้าไปทำงาน ส่วนของศาลนั้น ควรยกเลิกการให้ผู้พิพากษาไปร่วมหลักสูตรกับวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เพราะศาลและอัยการควรมีอิสระ แต่กลับจัดหลักสูตรสร้างความสัมพันธ์กัน รวมถึงหลักสูตรภายใน หลักสูตรละ 1 เดือน ก็เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ รวมทั้งควรตัดงบประมาณในส่วน of ศาลรัฐธรรมนูญออกทั้งหมด เพราะเป็นศาลการเมืองแต่วิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ และไม่เข้าใจคำว่า “ปฏิรูป” กับ “ล้มล้าง” นอกจากนี้ยังกล่าวถึงรูปแบบการเลือกตั้งที่ต้องมีรายละเอียด เพื่อลดจำนวนบัตรเสีย และให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงสิทธิการเลือกตั้ง และขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง สร้างองค์กรเครือข่ายสังเกตการณ์เลือกตั้ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

สำหรับงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำนวนกว่า 126,067 ล้านบาท ซึ่งมี 17 หน่วยงาน ภายใต้วิสัยทัศน์ เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี

โดยสมาชิกฯ ตั้งข้อสังเกตว่า นอกจากรายได้ของเกษตรกรที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 แล้ว ต้นทุนสินค้าควรจะต่ำ และสินค้าต้องขายได้ด้วย และกรมที่ขอใช้เงินจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน ว่ารายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จริง ในส่วนของงบประมาณของกรมส่งเสริมการเกษตร ในปี 2565 และปี 2566 จำนวนประมาณ 4,900 กว่าล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งจากการศึกษาแล้ว เห็นว่าเป็นงบประมาณที่เหมือนงบประมาณประจำของข้าราชการที่เขียนขึ้นมาเพื่อของงบประมาณโดยไม่ได้ใช้ตัวชี้วัดของกระทรวงแต่ใช้ตัวชี้วัดของผู้เข้ารับการอบรมเป็นหลัก จึงขอฝากทางกระทรวงฯ ให้ตรวจสอบว่า การใช้เงินนั้นบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ และให้กระทรวงฯ ควบคุมราคาปัจจัยการผลิตให้ต่ำลง และควรสนับสนุนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อทดแทนการนำเข้าปุ๋ยเคมี รวมทั้งให้รัฐบาลหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ให้กับเกษตรกร และใช้งบประมาณให้เห็นผลเกี่ยวกับการทำให้สินค้าเกษตรขายได้จริง อาทิ สร้างตลาดกลางใหม่ ๆ ในทุกจังหวัดให้มากขึ้น และสร้างระบบที่ทำให้ผลผลิตเหมาะสมกับความต้องการ ตลอดจนให้กรมส่งเสริมการเกษตร ทำการประเมินความสำเร็จจากเงินในกระเป๋าของเกษตรกร นอกจากนี้ ในส่วนของกรมประมงนั้น รัฐบาลต้องมีความตั้งใจในการแก้กฎหมายประมงให้แล้วเสร็จและแจ้งให้ชาวประมง ทราบว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ และควรจัดงบประมาณชุดเขียวเรือที่ชาวประมงขึ้นทะเบียนยกเลิกการใช้เรือ นอกจากนี้ ยังตั้งข้อสังเกตถึงความไม่เหมาะสมในการจัดงบประมาณของกองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในราชอาณาจักรในการจัดซื้อกล้องวงจรปิดที่มีการจัดซื้ออย่างต่อเนื่องทุกปี จนทำให้ขณะนี้กล้องวงจรปิด มีเป็นจำนวนมาก แต่ก็พบว่าเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นกลับมีการถอดกล้องวงจรปิดออกไปก่อนเกิดเหตุ รวมถึง ยังพบว่ามีการจัดงบประมาณข้าวของ 6 หน่วยงาน จำนวนกว่า 739 ล้านบาท ที่คาดว่าจะเป็นการจัดงบประมาณ ที่ซ้ำซ้อน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตอบชี้แจงว่า การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลนั้น เป็นที่ทราบกันดีว่าทุกวันนี้มีการผ่อนคลाय ผ่อนผัน ยืดอายุ ลดดอกเบี้ยมากมาย ดังนั้น รายได้ก็จัดเก็บได้น้อยลงเพราะสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งสถานการณ์โควิด-19 สงครามความขัดแย้งในภูมิภาคอื่น ๆ ซึ่งเป็นเรื่อง ที่ทุกคนต้องยอมรับแต่สิ่งที่รัฐบาลดำเนินการคือการเตรียมการไว้ล่วงหน้าคือในหลายปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการหลายอย่างเพื่อทำให้ GDP สูงขึ้น โดยหากหาเงินไม่ได้ก็จ่ายไม่ได้จึงต้องแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้า รายครัวเรือน และพิจารณาถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด ตามข้อมูลที่มีว่าประเทศไทย มีคนจนจำนวนเท่าใด อยู่ในภาคส่วนใดบ้าง และจะดูแลพวกเขาอย่างไร ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดยสถานการณ์ในวันนี้ สิ่งแรกที่ต้องมองคือเราจะทำอย่างไรให้ทุกคนอยู่รอด ซึ่งที่ผ่านมาก็มีผลสำเร็จหลายอย่าง หากจะกล่าวว่ามีสิ่งใดดีขึ้นเลยนั้นก็จะไม่เป็นธรรมดามากนักและจะทำให้ประชาชนเกิดความไม่เข้าใจ สำหรับเรื่องการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลนั้น รัฐบาลไม่ได้เพิ่มอัตราภาษีขึ้นเพราะทราบดีว่าไม่สามารถทำได้เนื่องจากประเทศไทยยังไม่เข้มแข็งเพียงพอ ทั้งนี้ หลายปีที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินการในหลาย ๆ โครงการที่จะทำให้รายได้สูงขึ้นคือสร้างความเท่าเทียมและสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึง โดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านต่าง ๆ อาทิ โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่เกิดผลสำเร็จในวันนี้และสามารถนำมาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อาทิ ปัญหาโควิด-19 โครงการจัดทำ Big Data ซึ่งจัดทำแล้วและได้มีการแก้ไขกฎหมายหลายฉบับและจัดทำกฎหมายใหม่ โดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมถึงการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งประเทศไทยนับเป็นประเทศแรก ๆ ในภูมิภาคอาเซียน ที่พร้อมเปิดประตูสู่โอกาสในการเปลี่ยนผ่านสู่โลกดิจิทัลทำให้การส่งผ่านข้อมูลรวดเร็วขึ้นมาก โดยในปี 2564 ความเร็วเฉลี่ยอินเทอร์เน็ตบ้านของไทยอยู่ที่ 308 ล้านบิตต่อวินาที (Mbps) ถือว่าแรงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก อีกทั้งยังมีโครงการอินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน

74,987 หมู่บ้าน และโครงการสายเคเบิลใต้น้ำ ซึ่งจะช่วยเสริมบทบาทของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางดิจิทัลของอาเซียนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศเชื่อมต่อกับ อินเดียน อาเซียน มีประชากรรวมกันกว่า 3,300 คน มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งเรื่องฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่นำมาสู่การพัฒนาสังคมไร้เงินสด โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่สามารถจ่ายเงินโดยตรง 14 ล้านราย ให้กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ โครงการพร้อมเพย์และ QR payment การชำระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์เชื่อมโยงหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขบัตรประชาชน แอปพลิเคชันถุงเงิน หรือ เป๋าตัง ใช้ระบบออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐอย่างรวดเร็วที่สุดและตรงตัวที่สุด และระบบดิจิทัลนำไปสู่การบริการด้านสาธารณสุขด้วย อีกทั้งในเรื่องโรงพยาบาลอัจฉริยะ สถานีกกลางบางชื่อที่เป็นสถานีอัจฉริยะมีการยกระดับการให้บริการด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ซึ่งสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นและเกิดขึ้นมาแล้ว ในหลายแห่ง อย่างไรก็ตาม รัฐบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะหารายได้ใหม่จากผลงานวิจัยและพัฒนาซึ่งก้าวหน้าไปมากพอสมควรและเกี่ยวข้องกับวิสาหกิจชุมชนในทุกภาคธุรกิจ ส่วนในเรื่องของการปรับยอดหนี้สาธารณะนั้น มีความจำเป็นต้องดำเนินการซึ่งเป็นการปรับแผนระยะปานกลางคือ 3 ปี หากดีขึ้นเราก็จะลดลงไปเท่าเดิมได้ สำหรับเรื่องของหนี้ครัวเรือนนั้นแน่นอนว่าจะต้องเพิ่มขึ้น ซึ่งโครงการหลายโครงการและงบประมาณมากมาย ได้ทุ่มเทให้ประชาชนเข้าถึงแต่เนื่องจากงบประมาณมีอย่างจำกัดจึงอาจทำได้ไม่มากนัก ทั้งนี้ ตามนโยบาย อยู่รอด ปลอดภัย และพอเพียง ลดหนี้สิน ลดปัญหา ปลอดภัยทั้งสุขภาพ และในทุก ๆ เรื่อง จนเกิดความยั่งยืน และยังได้ชี้แจงเรื่องการดำเนินการน้ำบาดาล ซึ่งมีการเพิ่มงบประมาณในการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ 17 จังหวัด ดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปยังทุกจังหวัดที่มีปัญหาเรื่องน้ำบาดาล ส่วนในเรื่องของการใช้งบกลางนั้น รัฐบาลได้ใช้งบกลางตามกฎหมายระเบียบและกฎหมายซึ่งสามารถตรวจสอบได้ สำหรับงบประมาณการนั้น เป็นงบในกรณีโครงการที่มีความสำคัญที่หน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงมีงบประมาณไม่เพียงพอและหน่วยงานอื่นที่สามารถเสริมได้ก็จะหารือกันเพื่อมาเติมเต็มและทำงานร่วมกันให้สำเร็จไปพร้อม ๆ กันจึงทำให้ งบประมาณการขึ้นมา อย่างไรก็ตาม ไม่ควรนำประเทศไทยไปเปรียบเทียบกับประเทศที่มีรายได้สูงมากนัก โดยต้องคำนึงถึงความแตกต่างในบริบทของประเทศไทยที่แตกต่างกับต่างประเทศด้วย

ทั้งนี้ ในส่วนของงบบุคลากรภาครัฐที่มีสัดส่วนสูงชันนั้น ค่าใช้จ่ายดังกล่าวนำไปดูแลทุกข์สุขของประชาชน อาทิ เงินเดือนบุคลากรทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขที่มี 277,305 อัตรา งบประมาณ 117,800 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดูแลบริการประชาชนที่เจ็บป่วย ตลอดจนงบประมาณบุคลากรด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 519,272 อัตรา งบประมาณ 204,000 ล้านบาท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนประเทศและช่วยประเทศในการรับมือกับปัญหาต่าง ๆ สำหรับในเรื่องของการศึกษานั้น รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน ซึ่งจะเห็นได้ว่าอยู่ในหัวข้อหลัก 1 ใน 6 ข้อของยุทธศาสตร์ชาติ แต่สิ่งที่สำคัญคือจะอย่างไรให้มีคุณภาพดีมากยิ่งขึ้น โดยวันนี้เราต้องพัฒนา ทั้งครู โรงเรียน และงบประมาณที่จะดูแลเด็ก ในส่วนของผู้ที่กล่าวว่าตนทำลายระบบการศึกษานั้น หากมองอีกแง่หนึ่งต้องมองว่าสิ่งที่ทำมาแล้วมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ การมีโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลนั้น วัตถุประสงค์หลักคือการทำให้มาตรฐานในการเรียนการสอนมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพราะมีโรงเรียนหลายหมื่นโรงเรียนซึ่งบางโรงเรียนมีนักเรียนน้อย บางโรงเรียนมีครูน้อย ไม่เพียงพอ เราต้องจัดตั้งโรงเรียนประเภทนี้ขึ้นมาเพื่อลดภาระในการออกเดินทางไปเรียนหนังสือในจังหวัดอื่น ๆ หรือพื้นที่อื่น ๆ ที่ห่างไกล ซึ่งจะต้องทำให้โรงเรียนมีคุณภาพคือเป็นโรงเรียนที่มีห้องเรียนทันสมัย มีการใช้เทคโนโลยี มีสนามกีฬาและสนามเด็กเล่นที่เพียงพอ โดยต้องไปดูว่าโรงเรียนใดเข้าข่ายที่จะพัฒนาและปรับปรุงได้ ทั้งนี้ต้องมีการปรับวิธีการสอนและการเรียนรู้ใหม่เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีและต้องเรียนให้ตรงกับความต้องการ

ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศตวรรษที่ 21 คือต้องสอนในเรื่องของกระบวนการคิด กระบวนการทัศน
ที่เปลี่ยนไปและสามารถทำงานได้จริง ทำงานทำได้ ทั้งนี้ ตนจะรับข้อมูลไปพิจารณาในการดูแลสถานศึกษา
ต่าง ๆ ส่วนในเรื่องของงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการนั้น ได้สอบถามไปทางกระทรวงศึกษาธิการแล้วว่า
ส่วนหนึ่งซึ่งงบประมาณลดลงเนื่องจากจำนวนเด็กนักเรียนลดลง โดยเฉพาะนักเรียนที่เข้าสู่ระบบการศึกษา
คือเด็กเกิดใหม่น้อยลง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งทำให้งบประมาณในส่วนนี้น้อยลงด้วย อย่างไรก็ตาม หากเกิดปัญหา
ในเรื่องของการตัดลดงบประมาณในชั้นของกรมการศึกษานโยบายรัฐบาลพร้อมสนับสนุนโดยใช้งบกลางในการแก้ไข
ปัญหาในทุกกระทรวง โดยตนจะดูแลให้ดีที่สุด สำหรับในเรื่องของการแต่งตั้งบุคลากรครูในระดับพื้นที่
ซึ่งมีเหตุผลและความจำเป็นเนื่องจากมีเรื่องร้องเรียนเป็นจำนวนมากในเรื่องของการโอนย้าย โดยขณะนี้อยู่
ในระหว่างกระบวนการพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไร ส่วนในเรื่องที่ตนจะอยู่หรือไม่อยู่ในห้องประชุมนั้น
ตนมีความรับผิดชอบ มีการบันทึก มีการสรุปว่าสมาชิกอภิปรายอย่างไรและควรชี้แจงตรงไหน อย่างไร
ซึ่งทุกอย่างถูกบันทึกไว้ทั้งหมดและตนได้อ่านตลอดเวลาแม้จะทำงานอื่นอยู่ด้วยก็ตาม ตนได้ให้ความสำคัญ
และคณะทำงานด้านต่าง ๆ ของตนก็ปฏิบัติงานอยู่ในสภาเพื่อชี้แจงประเด็นต่าง ๆ โดยในบางเรื่องต้องขอให้
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วย ได้ชี้แจงถึงเหตุผลและความจำเป็นในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณนี้ด้วย

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ชี้แจงว่า ปัญหาหนี้สิน
ภาคครัวเรือนนั้น นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อประชาชนที่เป็นหนี้ จึงมอบหมายให้กระทรวงยุติธรรม
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา หนี้เช่าซื้อรถยนต์
หนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล ฯลฯ โดยกระทรวงยุติธรรมได้จัดโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สิน
ครัวเรือนทั่วประเทศ โดยมีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ช่วยไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง และกรมบังคับคดี
ช่วยไกล่เกลี่ยหลังถูกศาลสั่งฟ้องยึดทรัพย์ ขายทอดตลาด และยังมีศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งหมด 1,024 ศูนย์
มีเป้าหมายไกล่เกลี่ยในปี 189,817 ราย ทุนทรัพย์ไม่ต่ำกว่า 21,377 ล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดงานมหกรรม
ไกล่เกลี่ยไปแล้ว 19 ครั้ง ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 14,538 ราย ทุนทรัพย์ 3,461 ล้านบาท ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณสถาบัน
การเงินต่าง ๆ ที่ช่วยเหลือประชาชนและให้สิทธิประโยชน์มากมาย ทั้งการลดเงินต้น ลดดอกเบี้ย และเบี้ยปรับ
ส่วนในเรื่องของยาเสพติดนั้น สภาผู้แทนราษฎรได้ผ่านประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่ บังคับใช้เมื่อวันที่
9 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นวิธีปราบปรามยาเสพติดสมัยใหม่เน้นใช้การยึดทรัพย์ โดยในอดีตที่ผ่านมา รัฐบาล
ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใด การยึดได้แค่ปีละไม่เกิน 600 ล้านบาท แต่เมื่อได้ใช้กฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่
ในระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนก็สามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย โดยปัจจุบันยึดได้ 8,400 ล้านบาท จากเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ 10,000 ล้านบาท จึงมั่นใจว่าหากเจ้าหน้าที่เข้าใจกฎหมายและได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ที่จะยึดได้
อีกหลายหมื่นล้านบาทเพราะสามารถยึดทรัพย์ย้อนหลังได้ตามมูลค่ายาเสพติด 10 ปี ทั้งนี้ แม้ว่างบประมาณ
ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจะได้น้อยแต่ไม่มีปัญหาในการทำงาน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงว่า ขอขอบคุณ
สมาชิกฯ ที่ได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตอันเป็นประโยชน์ที่จะได้นำไปพิจารณาดำเนินการ
ซึ่งการอภิปรายในวันนี้เป็นเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งมี 2 ประเด็นหลัก
คือประเด็นรายจ่ายและรายได้ ส่วนที่แตกต่างกันระหว่างรายจ่ายกับรายได้นั้นเป็นแนวนโยบายการดำเนิน
นโยบายงบประมาณซึ่งมีทั้งในรูปของขาดดุล เกินดุล และสมดุล ซึ่งในขณะนี้ยังเป็นข้อเสนอในการจัดทำ
งบประมาณแบบขาดดุลอยู่ โดยประเด็นที่สมาชิกฯ มีความห่วงใยเป็นเรื่องของรายได้ว่าจะจัดเก็บได้ตามที่
ตั้งประมาณการไว้ในงบประมาณหรือไม่ ซึ่งในปี 2566 นั้น ตั้งเป้าหมายไว้ 2.49 ล้านล้านบาท ทั้งนี้ ในปี 2565
ประมาณการรายได้จะอยู่ที่ 2.4 ล้านล้านบาท โดยในการมองในเรื่องของรายได้ต่อประมาณการงบประมาณนั้น

เป็นมิติหนึ่งคือเทียบกับประมาณการที่กำหนดไว้ในการจัดทำงบประมาณ ส่วนอีกมิติหนึ่งที่ควรพิจารณาไปพร้อมกันคือในเรื่องของการจัดเก็บรายได้ในมิติของเวลาว่าในระหว่างปีนั้นมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร ซึ่งเมื่อเทียบกับประมาณการแล้วมีการเก็บได้สูงกว่าประมาณการอยู่ 3 ปี คือ ปี 2559 2561 และ 2562 ส่วนปีอื่น ๆ นั้นจะเก็บได้ต่ำกว่าประมาณการ โดยในมิติของเวลานั้น การจัดเก็บรายได้ของภาครัฐในแต่ละปีนั้นปกติจะแปรตามฐานรายได้ของเราคือ GDP คือเมื่อใดที่เศรษฐกิจขยายตัว การจัดเก็บรายได้ก็จะเก็บได้ตามไปด้วย แต่เมื่อเศรษฐกิจชะลอตัวรายได้ก็จะชะลอตามไปด้วยเช่นเดียวกัน ยกเว้นในกรณีที่เศรษฐกิจดีแต่รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหรือไม่เพิ่มขึ้นอาจมีเหตุผลในเรื่องต่าง ๆ โดยตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบันในช่วงที่การจัดเก็บรายได้ลดลงแต่แนวโน้มนั้นแม้จะจัดเก็บได้ต่ำกว่าประมาณการแต่ในแง่ของปีต่อปีนั้นก็เก็บได้เพิ่มขึ้นยกเว้นในปี 2557 ปี 2560 ปี 2563 และ ปี 2564 โดยเหตุผลที่ทำให้การจัดเก็บลดลงประมาณคือมีการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้สามารถเทียบเคียงกับประเทศในกลุ่มอาเซียนได้ ซึ่งอัตราภาษีเดิมอยู่ที่ร้อยละ 30 กรณีเงินได้ของนิติบุคคลในปี 2555 ลดลงมาร้อยละ 23 และปี 2556 ลดลงเหลือร้อยละ 20 เทียบเคียงกับประเทศในกลุ่มอาเซียน อาทิ สิงคโปร์ ทำให้การจัดเก็บรายได้ในปี 2557 ลดลงร้อยละ 4 ส่วนการจัดเก็บรายได้ในปี 2560 นั้น เนื่องจากในปี 2559 มีรายได้พิเศษเข้ามาคือรายได้จากผลประโยชน์ในเรื่องของเทคโนโลยี 4G ทำให้มีรายได้เพิ่มเติมเข้ามามากเป็นพิเศษ ส่วนปี 2559 และ 2560 การจัดเก็บก็ลดลงไปบ้าง ส่วนปี 2563 และปี 2564 การจัดเก็บลดลงเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และมีการปิดประเทศชั่วคราวในการรับนักท่องเที่ยวซึ่งคาดว่าจะจบภายใน 1 ปี แต่การแพร่ระบาดก็ยังคงมีความต่อเนื่องจนถึงปี 2564 แต่เหตุผลที่สำคัญคือในช่วงปี 2563 นอกจากมาตรการในเรื่องการออกพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาเรื่องโควิด-19 แล้ว ยังมีมาตรการการลดภาษี การช่วยเหลือภาคธุรกิจและภาคประชาชน เช่น การขยายระยะเวลาการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งดำเนินการในปี 2563 และปี 2564 การลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ร้อยละ 3 เป็นร้อยละ 1.5 ในปี 2563 รวมทั้งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์จากร้อยละ 3 เป็นร้อยละ 2 และการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าและยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการนำเข้าและบริจาคม เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาโควิด-19 รวมทั้งยังมีมาตรการจูงใจให้ประชาชนทำประกันสุขภาพ และการสร้างความเชื่อมั่นในตลาดทุนและส่งเสริมการออมระยะยาว จึงทำให้รายได้ของประเทศลดลงในปี 2563 และปี 2564 ซึ่งรายได้ที่ลดลงนั้นทำให้มีการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล สำหรับในปี 2565 จากการรายงานเรื่องผลการจัดเก็บรายได้ของภาครัฐนั้น ข้อมูลล่าสุด 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนเมษายน 2565 รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ โดยหักในเรื่องของการคืนภาษีและรายได้จัดสรรให้กับองค์กรส่วนท้องถิ่นแล้วสามารถจัดเก็บได้ 1.277 ล้านล้านบาท ซึ่งสูงกว่าประมาณการในงบประมาณอยู่ประมาณ 45,804 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.7 และสูงกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 4.5 ทั้งนี้ จากการคาดการณ์ของหน่วยจัดเก็บกระทรวงการคลัง คาดการณ์ว่าสิ้นปีงบประมาณปี 2565 รายได้การจัดเก็บภาษีจะเป็นไปตามประมาณการงบประมาณ

ทั้งนี้ ในปี 2565 อาจมีประเด็นว่าเนื่องจากเราอยู่ในภาวะที่ได้รับผลกระทบจากราคาอาหารและราคาพลังงานทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งวิกฤตรัสเซีย - ยูเครน นักวิเคราะห์อาจมองว่าเราอาจได้รับผลกระทบและเศรษฐกิจอาจไม่โตอย่างที่เราคาดการณ์ไว้ แต่หากจะพิจารณาในเรื่องของดัชนีชี้วัดในหลาย ๆ ตัว โดยเฉพาะภาคการส่งออกเรายังทำได้ดีอยู่ในขณะนี้ ในปี 2564 ขยายตัวได้เกือบร้อยละ 20 ปี 2565 ตั้งแต่เดือนมกราคม อยู่ที่ประมาณร้อยละ 12 - 15 ซึ่งถือว่าเป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้ คาดว่าในปี 2566 รายได้อีกส่วนหนึ่งที่จะได้กลับมาคือในเรื่องของการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศและการนำเข้า

สินค้าต่าง ๆ เพื่อมาใช้จ่ายในการลงทุนซึ่งจะทำให้ฐานภาษีและฐานรายได้ของเราเพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงคาดการณ์ว่าน่าจะจัดเก็บรายได้อยู่ที่ 2.49 ล้านล้านบาท ตามที่ปรากฏในเอกสารการจัดทำงบประมาณ อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี 2557 - ปี 2564 นั้น มีประเด็นในเรื่องของการขาดดุลที่ต่อเนื่องเป็นเวลานานซึ่งไม่เป็นผลดีต่อความเชื่อมั่นในการดำเนินนโยบายการคลัง โดยทั่วโลกได้มองในประเด็นนี้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายและเข้าสู่สถานการณ์ปกติแล้วก็จะต้องรักษาวินัยการเงินการคลังไว้ให้ได้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางการคลัง นอกจากนี้ ในการใช้จ่ายหรือการลงทุนทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ต้องมองในเรื่องของการลงทุนเพื่อความยั่งยืนใน 2 มิติหลัก คือ มองในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและการช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะเรื่องของการผลกระทบจากโควิด-19 สำหรับประเด็นที่สมาชิกฯ อภิปรายว่าเราได้เปิดช่องในปี 2563 ในเรื่องสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายงบกลางต่องบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งได้มีการปรับลดจากเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย แต่มีการปรับลดโดยขยายกรอบเพดานบนของการใช้งบกลางให้มากขึ้นเพื่อรับเงินโอนจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีเข้าสู่งบกลางเพื่อนำไปใช้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ส่วนการชำระคืนเงินกู้นั้นมีประเด็นการลดเพดานบนจากร้อยละ 4 เหลือ 3.5 เพื่อเปิดช่องให้มีสภาพคล่องในการใช้เงินกู้ ในส่วนของการขยายกรอบจากร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 70 นั้น เพื่อเปิดพื้นที่ทางการคลังให้รัฐบาลมีขีดความสามารถในการกู้เงินเพิ่มได้ในกรณีที่จำเป็นสำหรับตัวเลขหนี้สาธารณะต่อ GDP ในปัจจุบันนั้น ข้อมูลล่าสุด ณ เดือนมีนาคม 2565 อยู่ที่ 60.58 แต่หากไม่รวมถึงเงินกู้โควิด-19 แล้ว หนี้สาธารณะของเราจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 52 - 55 ทั้งนี้ แนวนโยบายในการดำเนินนโยบายการคลังในอนาคต รัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องของความยั่งยืนทางการคลังเป็นหลัก นอกจากนี้ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรายจ่ายในช่วง 7 - 8 ปีที่ผ่านมา ที่ค่อนข้างจะสูงขึ้น ทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน ซึ่งเป็นการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีค่อนข้างมาก หากรวมโครงการใหญ่ ๆ แล้วจะมีประมาณ 179 โครงการ มูลค่า 2.6 ล้านล้านบาท ซึ่งไม่ใช่งบประมาณประจำปีเพียงอย่างเดียวแต่เป็นงบของรัฐวิสาหกิจและงบลงทุนของภาคเอกชนด้วย ทั้งนี้ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน สำหรับการปรับเกณฑ์งบกลางและงบชำระหนี้เงินต้นนั้น ได้มีประกาศฉบับแรกมีการปรับ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 และเมื่อสถานการณ์คลี่คลายก็ได้ปรับเข้ามาสู่เกณฑ์เดิมเพื่อรักษาวินัยการเงินการคลังตามนโยบายของคณะกรรมการฯ

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ชี้แจงเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อว่า เกิดจากราคาน้ำมันโลกเพิ่มสูงขึ้นมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2565 กับเดือนพฤษภาคม 2564 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 จนส่งผลกระทบต่อราคาต้นทุนการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น และทำให้ตัวเลขเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นด้วย สำหรับประเทศไทยมีตัวเลขเงินเฟ้ออยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยในรายงานของ IMF เดือนเมษายน 2565 ระบุว่า ประเทศไทยอยู่ในประเทศที่มีเงินเฟ้อต่ำที่สุดในโลก ซึ่ง IMF กำหนดแบ่งกลุ่มเงินเฟ้อเป็น 5 กลุ่มประกอบด้วย 1. กลุ่มที่มีเงินเฟ้อสูงเกินร้อยละ 50 2. กลุ่มที่มีเงินเฟ้อสูงเกินร้อยละ 20 - 50 3. กลุ่มที่มีเงินเฟ้อสูงเกินร้อยละ 10 - 20 4. กลุ่มที่มีเงินเฟ้อสูงเกินร้อยละ 5 - 10 และ 5. กลุ่มที่มีเงินเฟ้อต่ำกว่าร้อยละ 0 - 5 ในส่วนของประเทศไทยในปีนี้มีเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 3.5 จึงอยู่ในกลุ่มที่ 5 เมื่อพิจารณาสินค้าอุปโภคบริโภค 18 หมวด ที่มีความจำเป็นต่อประชาชน กระทรวงฯ มีการตรึงราคา สำหรับราคาปาล์มขวดที่เพิ่มขึ้น กระทรวงฯ ได้ใช้นโยบาย WIN WIN MODEL เพื่อให้ความยุติธรรมต่อทั้งเกษตรกร ผู้ผลิต และผู้บริโภค การพิจารณาปรับราคาสินค้าต่าง ๆ กระทรวงฯ พิจารณาแก้ปัญหาเชิงลึกและเชิงรุกในราคาสินค้าเพื่อความเป็นธรรม และสมดุลกับทุกฝ่าย ส่วนเรื่องของปุ๋ยที่มีราคาแพงส่งผลกระทบต่อเกษตรกรทั่วประเทศนั้น รัฐบาลต้องแก้ปัญหา 2 ข้อ คือ 1. ไม่ให้ราคาแพงเกินควร และ 2. ไม่ให้ปุ๋ยขาดแคลน ซึ่งปุ๋ยนั้นผลิตมาจากน้ำมัน เมื่อราคาน้ำมันแพงขึ้น ราคาปุ๋ยก็แพงขึ้นด้วย แต่ราคาปุ๋ยโลกเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80

แต่ประเทศไทยเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 25.7 จึงเห็นว่าประเทศไทยสามารถควบคุมราคาปุ๋ยได้ สำหรับการส่งออก และการท่องเที่ยวขึ้น เกิดจากเหตุการณ์การลือคาวน้ำประเทศทำให้การท่องเที่ยวลดลงแต่การส่งออก ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 สถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจโลก สถานการณ์รัสเซีย – ยูเครน นั้น ประเทศไทยสามารถส่งออกได้ดีและเป็นแรงขับเคลื่อน GDP ของประเทศให้ยังสูงอยู่ได้ โดยปี 2564 ส่งออกได้ร้อยละ 17.1 นำเงินเข้าประเทศ 8.5 ล้านล้านบาท ช่วงต้นปี 2565 ส่งออกได้ร้อยละ 13.7 นำเงินเข้าประเทศ 3.2 ล้านล้านบาท ซึ่งคาดการณ์ว่าจะสามารถนำเงินเข้าประเทศได้ถึง 9.6 ล้านล้านบาทในช่วงสิ้นปี นอกจากนี้ ในเรื่องปัญหาการขาดแคลนอาหารของโลกนั้น รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและคิดไกลกว่า การส่งออกสินค้าเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีการสต็อกสินค้าเพื่อการใช้ในประเทศด้วย และที่เหลือจึงส่งออก และมีคณะกรรมการพิจารณา โดยแบ่งเป็นกลุ่มสินค้าออกเป็น 1. ข้าว 2. น้ำมันปาล์ม 3. น้ำตาลทราย และ 4. ไก่แปรรูป มูลค่าการส่งออกจำนวน 2.3 แสนล้านบาท และได้สั่งการให้ศึกษาประเทศ ที่ห้ามส่งออกอาหารว่าจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร ในส่วนของข้าวนั้น ในปี 2565 รัฐบาล มีแผนยุทธศาสตร์ข้าว มีผลบังคับใช้ในปี 2563 - 2567 อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีจุดอ่อนในเรื่องของ ความไม่หลากหลายของพันธุ์ข้าว รัฐบาลจึงมีแผนเพิ่มพันธุ์ข้าวอย่างน้อย 12 พันธุ์ เป็นข้าวพื้นนุ่ม 4 พันธุ์ ข้าวพื้นแข็ง 4 พันธุ์ ข้าวหอมมะลิ 2 พันธุ์ ข้าวโภชนาการสูง 2 พันธุ์ เพื่อผลิตขายแข่งกับประเทศเพื่อนบ้านได้ ซึ่งประเทศไทยส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวไปประกวดข้าวโลกมา 13 ครั้ง และได้แชมป์โลกมาแล้ว 7 ครั้ง โดยปี 2565 ประเทศสหรัฐอเมริกาจะจัดประกวดข้าวโลก ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2565 ณ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะมีนักธุรกิจซื้อข้าวเข้ามาในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 1,000 คน ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริม การส่งออกข้าวแล้วยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย

พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ชี้แจงว่า รัฐบาล ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ซึ่งมีความหลากหลายมิติ ทั้งทางด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และอัตลักษณ์ ซึ่งการดำเนินการในพื้นที่นั้นต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ สอดคล้อง กับทุกมิติอย่างมีเอกภาพ ในเรื่องของแผนบูรณาการนั้นเน้นงานพัฒนามากกว่างานด้านความมั่นคงเพื่อให้เกิด ความสงบสุข และงานด้านการข่าวก็เป็นไปเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ การดำเนินการติดตั้ง กล้องวงจรปิดเพื่อให้หน่วยงานสามารถแจ้งเตือนและเตรียมรับมือกับเหตุที่จะเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ ยังยืนยันว่า รัฐบาลส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเฉพาะการแสดงอัตลักษณ์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ ตามยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ในกาที่จะสร้างความกินดีอยู่ดีให้ประชาชน ในพื้นที่มีรายได้สูงขึ้น โดยขณะนี้สถานการณ์โควิด-19 ประชาชนก็จะได้รับผลกระทบอยู่บ้าง อย่างไรก็ตาม ด้านการพัฒนา นั้น ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะวางแผนดำเนินการในการใช้งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านแผนงานโครงการต่าง ๆ ที่จะเสริมสร้างให้ประชาชนจังหวัด ชายแดนภาคใต้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ชี้แจงว่า ทุกปีที่ผ่านมา การจัดตั้งงบประมาณในชั้นรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณได้ตั้งตาม สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ จากประมาณการรายได้และความจำเป็นที่ใช้งบประมาณการขาดดุลเพื่อกู้เงินมาใช้ ในการลงทุนในประเทศเพิ่มจากปีที่ผ่านมาเพียง 83,000 ล้านบาท ซึ่งนำมาจัดท่างลงทุนบางอย่างที่มี ความจำเป็น อย่างไรก็ตาม เมื่อสภาผู้แทนราษฎรรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 แล้ว งบประมาณในหน่วยงานใดที่มีการตั้งไว้มากเกินไป คณะกรรมาธิการก็สามารถ ตัดลดงบประมาณลงเพื่อความเหมาะสมได้ สำหรับกระทรวงฯ นั้น ในปีที่ผ่านมาได้รับงบประมาณอยู่ที่

6,825 ล้านบาท และในปีนี้ตั้งงบประมาณไว้ 6,822 ล้านบาท ซึ่งมีความใกล้เคียงกับปีที่แล้วในภาพรวม ทั้งนี้ สมาชิกฯ ได้อภิปรายโดยเห็นควรเพิ่มงบประมาณให้กับกระทรวงฯ เพราะเศรษฐกิจดิจิทัลมีความสำคัญที่เป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญก้าวหน้าขึ้นไปในอนาคตให้ ซึ่งงบประมาณที่ได้รับมานี้ กระทรวงฯ มีโครงการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลได้เป็นอย่างดี และมีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มาช่วยในการพัฒนา โดยจะมีรายได้จากการเรียกเก็บจากผู้ประกอบการธุรกิจวิทยุโทรทัศน์ร้อยละ 2.5 ต่อปี และมีโครงการที่ได้ดำเนินการร่วมกันคือการขยายอินเทอร์เน็ตไปทุกหมู่บ้าน ทุกตำบลทั่วทั้งประเทศ เพื่อกระจายความเจริญในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เกิดโครงการที่เรียกว่า “เน็ตประชารัฐ” ถือว่าเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จ เพราะทำให้คนไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ร้อยละ 80 ซึ่งในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเศรษฐกิจดิจิทัลจะเป็นสัดส่วนสำคัญใน GDP และคาดการณ์ว่าในอีก 5 ปีข้างหน้าจะผลักดันให้มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 30 ของ GDP ในส่วนภาครัฐ โดยจะมีการสร้างระบบข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐเพื่อนำข้อมูลมาเก็บไว้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก และผลักดันให้ประเทศไทยเป็นอาเซียนดิจิทัลอันดับ 1 คือเป็นศูนย์กลางของการทำธุรกิจด้านดิจิทัล นอกจากนี้ ยังมีการขยายเส้นทางสายเคเบิลใต้น้ำเพื่อการเชื่อมต่อประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศในอาเซียน เชื่อมไปถึงประเทศจีน ญี่ปุ่น และเป็นเครือข่ายในการเชื่อมต่อสัญญาณทำให้การใช้ข้อมูลข่าวสารเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศและทำให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันมากยิ่งขึ้นด้วย รวมทั้งการนำสายเคเบิลสื่อสารที่แขวนอยู่ด้านบนซึ่งทำให้เสียทัศนียภาพ ลงใต้ดิน ร้อยละ 70 ซึ่งรัฐบาลได้เร่งแก้ไขปัญหานี้โดยการจัดระเบียบสายสื่อสารซึ่งต้องใช้งบประมาณมากแต่เป็นการลงทุนของภาคเอกชนไม่ได้ใช้งบประมาณของภาครัฐ

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงกรณีการของบประมาณปี 2566 ของ EEC ที่ได้รับเพิ่มมากกว่า 2,000 ล้านบาท และสมาชิกฯ พบว่าเป็นการจัดหาที่ดินออกแบบพัฒนาศูนย์ธุรกิจ EEC เมืองแห่งใหม่ย่านอู่จรรย์ยะซึ่งมีข้อสงสัยว่าน่างบประมาณดังกล่าวมาจัดสรรที่ดิน ส.ป.ก. นับหมื่นไร่มาให้นายทุนโดยไม่ฟังความคิดเห็นของประชาชนเปลี่ยนแปลงวิธีการทำกิน ทำลายระบบสิ่งแวดล้อมและวิถีประชาชน ผิดหลักการจัดสรรที่ดิน ส.ป.ก. ว่าการใช้ที่ดิน ส.ป.ก. ประมาณ 15,000 ไร่ เป็นการดำเนินการที่ไม่ได้ผิดวัตถุประสงค์ โดยคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการในเรื่องนี้ โดยทางสำนักงาน EEC ได้ดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชน ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งเกษตรกรเองต่างเห็นด้วยและยินดีเข้าร่วมโครงการและมีการระบุในเรื่องของการขอเช่าที่ดินต่าง ๆ ซึ่งสามารถขอทราบรายละเอียดจากสำนักงาน EEC ได้ โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยแข็งแรง เป็นดินปนทราย ไม่อุ้มน้ำ ไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้สูง มีเกษตรกรประมาณ 350 ราย ปลูกยางและมันสำปะหลัง จึงน่าจะเป็นทางเลือกในการพัฒนาด้านอื่น ๆ และที่สมาชิกฯ มีความห่วงใยว่าจะนำมาทำอุตสาหกรรมนั้น ทางสำนักงาน EEC แจ้งว่าไม่ได้ทำอุตสาหกรรม แต่เป็นการทำธุรกิจเพื่อเป็นพื้นที่ศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่ย่านอู่จรรย์ยะ มีศูนย์ราชการ ศูนย์ธุรกิจ ศูนย์การแพทย์ ศูนย์การศึกษาวิจัยพัฒนา ศูนย์การศึกษาอนาคตใหม่และพลังงานสะอาดต่าง ๆ ซึ่งเป็นธุรกิจบริการเป็นส่วนใหญ่ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม และมีการคัดเลือกผู้ที่สนใจและให้ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาธุรกิจบริการที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้ นอกจากนี้ สิทธินี้ยังอยู่กับรัฐบาลโดยเป็นการให้เช่าไม่ได้นำไปให้เป็นของผู้ใดผู้หนึ่ง และเมื่อสิ้นสุดสัญญาทรัพย์สินยังคงตกเป็นของรัฐ ทั้งยังให้สิทธิเกษตรกรเจ้าของที่ดินได้เป็นหุ้นส่วนของโครงการด้วย และเป็นหลักทั่วไปในการทำงานของ EEC โดยจะไม่พิจารณาเพียงผลประโยชน์ตอบแทนทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่จะพิจารณา

ในเรื่องมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมด้วย ในส่วนของ SME มีสมาชิกฯ เป็นห่วงในเรื่องของการดูแลและงบ SME ที่มีอยู่น้อยมาก แต่หากดูในแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประจำปี 2566 รวมกันแล้วกว่า 2,700 ล้านบาท ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สูงพอสมควร และรัฐบาลได้มีนโยบายให้โอกาส SME ในการเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐในสัดส่วนร้อยละที่สูง และหากราคาสูงกว่าก็ยังคงคัดเลือก SME เป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างได้ ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะพยายามผลักดันให้ SME ไทยได้รับโอกาสและให้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดจากการจัดสรรงบประมาณนี้ และสิ่งสำคัญคือการเข้าถึงสถาบันการเงิน โดยมีการจัดระบบผู้ประกอบการ SME ให้มีฐานข้อมูลเป็น 1 รหัส 1 ผู้ประกอบการ และมีการเชื่อมโยงสามารถอ้างอิงได้กับเครือข่ายของ SME หรือเครือข่ายของผู้ประกอบการรายใหญ่ รวมทั้งกับธนาคารและเครดิตบูโรต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้การบูรณาการการทำงานของ SME สามารถเติบโตได้ ถือว่าเป็นระบบที่แตกต่างจากเดิมซึ่งเชื่อว่าการที่มีระบบ 1 รหัส 1 ผู้ประกอบการ จะเป็นประโยชน์สำคัญและเป็นเครื่องมือสำคัญ จากบทเรียนในอดีตพบว่ามีอุปสรรคมากมาย ดังนั้น หากทำระบบนี้ขึ้นมา ก็จะเป็นกิจกรรมสำคัญ ซึ่งจะให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ให้ข้อมูลกับสมาชิกฯ หรือกรรมการที่เกี่ยวข้องในวาระต่อไป ทั้งนี้ ในงบประมาณจำนวนกว่า 2,700 ล้านบาทนั้น จะมีแผนงานย่อยเป็นเรื่องของความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ การสร้างโอกาสการเข้าถึงการบริการทางการเงิน การเข้าถึงโอกาสทางการตลาด และสร้างระบบนิเวศเพื่อเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อมในยุคใหม่ต่อไป ในส่วนของ Soft Power ซึ่งมีสมาชิกฯ มีความเป็นห่วงและต้องการให้รัฐบาลมุ่งเน้นและให้ความสำคัญนั้น ขอชี้แจงว่าประเทศไทยมีศักยภาพ โดยมี Soft Power ที่มีอยู่ในตัวของเราเองอยู่แล้วและสามารถขยายผลไปสู่ตลาดโลกได้ในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านทุนทางวัฒนธรรม ซึ่งมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมหรือแม้กระทั่งสมัยใหม่เองก็ตาม คุณค่าทางสังคมที่โลกยึดถือ และนโยบายต่างประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วในประเทศไทยที่สามารถขยายผลออกไปได้ สำหรับในด้านของการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์หลายสาขาในเบื้องต้นแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ Creative Original คืองานฝีมือ หัตถกรรม ดนตรี ศิลปกรรม และทัศนศิลป์ และ Creative Content คืองานด้านภาพยนตร์ การพิมพ์ การกระจายเสียง ซอฟต์แวร์ เกมส์ Animation และจะมีการเพิ่มเติมในอนาคตอีก ซึ่งพยายามจะทำให้ได้ถึง 15 สาขา โดยยุทธศาสตร์นั้นจะเน้นในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร สนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์ไปสู่ตลาดโลก และปรับปรุงระเบียบมาตรฐานที่เป็นข้อจำกัด และล่าสุดรัฐบาลได้ร่วมกับภาคเอกชนและผู้ประกอบการ Soft Power ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ดึงดูดภาพยนตร์ต่างประเทศมาถ่ายทำในประเทศไทย โดยได้ร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขระเบียบต่าง ๆ เพื่อเอื้ออำนวยให้ประเทศไทยเป็นศูนย์การถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ และสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่งและจะได้ดำเนินการต่อไป

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชี้แจงว่า ขอบคุนสมาชิกฯ ที่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อม และเป็นที่ยอมรับกันดีว่าปัญหาน้ำเสียและขยะต่าง ๆ นั้นล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งสิ้น โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 บนเวที COP 26 ณ เมืองกลาสโกว์ ว่าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ภาวะความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ Carbon Neutrality ในปี 2050 และการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2065 และได้ย้ำถึง 3 ประเด็นว่า การจะใช้เทคโนโลยีปี 2050 และ 2065 นั้น เราจะต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และ Green Funding จากนานาชาติที่เป็นหุ้นส่วนของไทย และต้องมีการถ่ายโอนเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่จะช่วยปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือช่วยกักเก็บก๊าซเรือนกระจกเพิ่มเติม รวมทั้งมีการส่งบุคลากรมาช่วยเสริมสร้างศักยภาพ

ของคนไทยในเรื่องนี้ ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตจากนานาอารยประเทศกว่า 20 ประเทศได้เข้ามาหารือกับตน เพื่อขอให้ประเทศไทยเร่งไหม้ไถ่ขึ้นมาก โดยตนได้แจ้งว่าหากทำด้วยตนเองเราไม่สามารถทำได้ ซึ่งนานาอารยประเทศเหล่านั้นก็ได้ให้คำมั่นที่จะสนับสนุนประเทศไทย และในขณะนี้ มี 2 - 3 ประเทศ ได้แสดงความจำนงและเริ่มดำเนินกิจกรรมกับประเทศไทยบ้างแล้ว สำหรับเรื่องของการดูดซับและการปลดปล่อยที่จะทำให้ประเทศไทยก้าวสู่สถานะนั้นได้ ในเรื่องของการปลูกต้นไม้ นั้นได้มีการติดตามอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ในช่วงที่ตนเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนของป่าชายเลนของไทยในวันนี้มีป่าชายเลนทั้งหมด 2.8 ล้านไร่ มีเป็นสภาพเป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์ 1.5 ล้านไร่ และป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมแล้วหรือถูกเปลี่ยนสภาพไปเป็นเมืองที่ไม่สามารถฟื้นฟูได้ 1.3 ล้านไร่ ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมา มีป่าชายเลนเพิ่มขึ้นถึง 200,000 ไร่ ทำให้วันนี้มีป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นจาก 1.5 ล้านไร่ เป็นเป็น 1.7 ล้านไร่ โดยประสิทธิภาพของการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของป่าชายเลนนั้นมีมากกว่าป่าบกถึง 3 เท่า นอกจากนี้ ในเรื่องของการกีดกันนั้น ขณะนี้ยังไม่มีมาตรการทาง EIA หรือการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการตรวจสอบการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นต่าง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนหน้าที่ตนจะเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรี โดยในปี 2562 ที่ตนได้เข้ามารับตำแหน่ง ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องการกีดกัน นักสิ่งแวดล้อมจากภาคส่วนราชการ ทั้งกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และอีกหลาย ๆ หน่วยงาน มีหน้าที่กลั่นกรองโครงการกำแพงกันคลื่นตั้งแต่ปี 2562 ว่ามีโครงการใดที่ควรสร้างหรือไม่ควรสร้าง ซึ่งตั้งแต่มีคณะกรรมการชุดนี้ได้ดำเนินการหยุดยั้งและเปลี่ยนแปลงโครงการกำแพงกันคลื่นไปเกือบร้อยละ 90 อย่างไรก็ตาม ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้น ทางกระทรวงฯ ได้พยายามหาวิธีการในการแก้ไขอย่างเต็มที่

เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ประธานฯ ได้สั่งพักการประชุม และนัดประชุม ต่อในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 นาฬิกา จากนั้น ประธานฯ สั่งพักการประชุมเวลา 00.20 นาฬิกา

พักประชุมเวลา 00.20 นาฬิกา

จัดทำโดย กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร